



ที่ มท ๐๒๐๕.๑/ว๐๖๕๖

กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปราชการ เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์น้ำ แก้ปัญหาอุทกภัย และตรวจเยี่ยมประชาชน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๔๐๕/๐๑๖๔ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐
๒) สรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปราชการ เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์น้ำ แก้ปัญหาอุทกภัย และตรวจเยี่ยมประชาชน ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย

ด้วยนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้เดินทางไปติดตามการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล พบปะประชาชน และตรวจเยี่ยมประชาชนที่ประสบอุทกภัยริมคลองตะเคียน และทะเลสาบสงขลา ณ ตำบลตะเคียน อำเภอรโนด จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ และเดินทางไปรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำ การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบปะประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พร้อมมอบถุงยังชีพแก่ประชาชน ณ วัดโบสถ์ล่าง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตรวจติดตามสถานการณ์น้ำ การแก้ไขปัญหาอุทกภัย และการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา รวมถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้มีข้อสั่งการและข้อเสนอแนะ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีดังกล่าว มีส่วนเกี่ยวข้องกับจังหวัด เพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการ จึงขอให้ จังหวัดดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี แล้วรายงานความคืบหน้าให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ทุก ๓ เดือน สำหรับการรายงานผลการดำเนินงาน ครั้งที่ ๑ ให้รายงาน ภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกษภา บุญราช)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์

โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๕๘๕๐

โทรสาร. ๐ ๒๒๒๑ ๗๘๘๕



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๕๘๕๐ มท ๕๐๔๕๙

ที่ มท ๐๒๐๕.๑/๑ ๐๖๘๗

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปราชการ เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์น้ำ แก้ปัญหาอุทกภัย และตรวจเยี่ยมประชาชน

เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วยนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้เดินทางไปติดตามการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล พบปะประชาชน และตรวจเยี่ยมประชาชนที่ประสบอุทกภัยริมคลองตะเคียน และทะเลสาบสงขลา ณ ตำบลตะเคียน อำเภอรโนด จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ และเดินทางไปรับฟังบรรยายสรุป สถานการณ์น้ำ การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบปะประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากอุทกภัย พร้อมมอบถุงยังชีพแก่ประชาชน ณ วัดโบสถ์ล่าง อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตรวจติดตามสถานการณ์น้ำ การแก้ไขปัญหอุทกภัย และการบริหารจัดการน้ำในกลุ่มน้ำเจ้าพระยา รวมถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้มีขอสั่งการและข้อเสนอแนะ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๔๐๕/๐๑๖๔ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ส่งมาพร้อมนี้

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า ขอสั่งการนายกรัฐมนตรีดังกล่าว มีส่วนเกี่ยวข้องกับ กรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้เป็นไปตามขอสั่งการ จึงขอให้ กรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ดำเนินการตามขอสั่งการนายกรัฐมนตรี แล้วรายงานความคืบหน้าให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ทุก ๓ เดือน สำหรับการรายงานผลการดำเนินงาน ครั้งที่ ๑ ให้รายงาน ภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายกฤษฎา บุญราช)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๕๘๕๐ มท ๕๐๔๕๙

ที่ มท ๐๒๐๕.๑/๑๐๖๕

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปราชการ เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์น้ำ แก้ปัญหาอุทกภัย และตรวจเยี่ยมประชาชน

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ทุกเขต

ด้วยนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้เดินทางไปติดตามการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล พบปะประชาชน และตรวจเยี่ยมประชาชนที่ประสบอุทกภัยริมคลองตะเคียน และทะเลสาบสงขลา ณ ตำบลตะเคียน อำเภอรโนด จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ และเดินทางไปรับฟังบรรยายสรุป สถานการณ์น้ำ การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบปะประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากอุทกภัย พร้อมมอบถุงยังชีพแก่ประชาชน ณ วัดโบสถ์ล่าง อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตรวจติดตามสถานการณ์น้ำ การแก้ไขปัญหอุทกภัย และการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา รวมถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้มีข้อสั่งการและข้อเสนอแนะ จากการเดินทางไปราชการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๔๐๕/๐๑๖๔ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และใช้เป็นแนวทางประกอบการตรวจราชการต่อไป

(นายเกษภา บุญราช)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปราชการ เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์น้ำ
แก้ปัญหาอุทกภัย และตรวจเยี่ยมประชาชน ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย

ลำดับ	การเดินทางไปราชการ	ข้อสั่งการของ นรม.	หน่วยงาน มท. ที่ รับผิดชอบ
๑.	การเดินทางไปติดตามการ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล พบปะประชาชนและ ตรวจเยี่ยมประชาชน ที่ประสบอุทกภัยริมคลอง ตะเคียนและทะเลสาบ สงขลา เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙	๑) การดำเนินการเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง และน้ำทะเลหนุนใน จ.สงขลา อย่างเป็นรูปธรรม ให้ กษ. (กรมชลประทาน) ศึกษาและดำเนินการโครงการบริหาร จัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ทั้งระบบเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง และน้ำทะเลหนุน ทั้งนี้ ให้กำหนดแผนการดำเนินงานเป็นระยะให้ชัดเจน ตามงบประมาณที่เสนอมาอย่างเป็นรูปธรรม	ปก. ยผ. และจังหวัด ทุกจังหวัด
		๒) การให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน แก่ผู้ประสบอุทกภัย ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันศึกษา และพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือและบรรเทา ความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัย เช่น การส่งเสริมการเกษตร การประมง ปศุสัตว์ การสร้างอาชีพต่าง ๆ ฯลฯ ในพื้นที่ที่ได้รับ ผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรม	ปก. สก. ปก. พช. และ จังหวัด ทุกจังหวัด
		๓) การน้อมนำศาสตร์พระราชทานและแนวพระราชดำริเป็นแนว ทางการดำเนินงานต่าง ๆ ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น้อมนำ ศาสตร์พระราชทานและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนว พระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาดำเนินการในโครงการบริหารจัดการน้ำ และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เป็นสำคัญ	สป. พช. ปก. สก. ยผ. ปก. และจังหวัด ทุกจังหวัด
๒.	การเดินทางไปราชการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดชัยนาท เมื่อ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙	๑) การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ ภัยแล้ง และอุทกภัย ให้ กษ. และกรมชลประทาน เตรียมความพร้อม รับมือสถานการณ์ ภัยแล้ง และอุทกภัยในปีต่อ ๆ ไป โดยให้มีการแจ้งเตือนประชาชน และเกษตรกรก่อนเกิด สถานการณ์ภัยธรรมชาติ เพื่อประชาชนจะได้พร้อมรับมือ และเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง	ปก. สก. และจังหวัด ทุกจังหวัด
		๒) การช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ ให้ กษ. มท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยา ผู้ประสบภัยพิบัติอย่างระมัดระวังและรอบคอบเพราะมีคนนำ ภาพเก่า ๆ มาเรียกร้อง เพื่อขอรับการเยียวยา ส่วนลุงยังชีพต้อง ให้ประชาชน ได้รับสิ่งของที่มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม รวมถึงเป็นสิ่งของจำเป็นในภาวะประสบภัยพิบัติ	ปก. สก. และจังหวัด ทุกจังหวัด

ลำดับ	การเดินทางไปราชการ	ข้อสั่งการของ นรม.	หน่วยงาน มท. ที่รับผิดชอบ
		<p>๓) การบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย</p> <p>(๑) ให้ มท. และ กษ. ร่วมประสานงานการจัดหาสถานที่เก็บกักน้ำอย่างจริงจัง (แก้มลิง) สำหรับใช้ในช่วงอุทกภัย และเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ภายใต้โครงการ ๑ ตำบล ๑ แหล่งน้ำ</p> <p>(๒) ให้ มท. กษ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อรองรับอุทกภัย โดยให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน มีมาตรการในเชิงรุก เช่น การเตรียมการต้องดำเนินการอย่างไร การประมาณการปริมาณน้ำ สถานที่รองรับน้ำ การกำหนดงบประมาณฯ และมาตรการเชิงรับ เช่น การประเมินสถานการณ์น้ำจากการเก็บข้อมูลทั้งระบบ และมาตรการสำรอง</p> <p>(๓) ให้ มท. และ กษ. สร้างกระบวนการรับรู้แก่เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติให้มากที่สุด เพื่อให้ดำเนินการขับเคลื่อนการส่งเสริมการปลูกพืชเกษตรแปลงใหญ่ การทยอยปลูกพืช และให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบในทุกพื้นที่</p> <p>(๔) ให้ มท. และ กษ. รวบรวมข้อมูลทั้งระบบเพื่อบริหารจัดการน้ำในเรื่องการเกษตร การอุตสาหกรรม การอุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศทั้งระบบ การเก็บกักน้ำ การพร่องน้ำ และการระบายน้ำ</p>	<p>ปก. สถ. ยผ. ปก. ทด. และจังหวัด ทุกจังหวัด</p>
		<p>๔) การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ให้ มท. และ กษ. พิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนตามสภาพความเป็นจริง โดยใช้กลไกหรือประชาคมที่ประชาชนในชุมชนมีการรับรองกัน และดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี</p>	<p>ปก. ปก. สถ. และจังหวัด ทุกจังหวัด</p>
		<p>๕) การบูรณาการด้านสื่อสารกับประชาชนในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ให้ มท. กษ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการในการสื่อสารกับประชาชนในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย โดยใช้รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ตามสถานที่ประชุม วัด แหล่งที่ประชาชนอยู่อาศัย และมอบหมายให้ชุดประจำตำบล ปลัดอำเภอ พัฒนาชุมชน แพทย์ ออามัย และครู สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในเรื่องดังกล่าวด้วย</p>	<p>ปก. สถ. ปก. และจังหวัด ทุกจังหวัด</p>
		<p>๖) การบริหารงานด้านอุทกภัยของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด จัดทีมงานบูรณาการการบริหารงานด้านอุทกภัยทั้งระบบ เพื่อวางแผนแนวทางในการ</p>	<p>ปก. ยผ. ปก. สถ. และ จังหวัด</p>
		<p>พัฒนาในอนาคต เช่น เส้นทางคมนาคมต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย การจัดทำแผนแม่บททุก ๕ ปี และการเก็บกักน้ำ ทั้งระบบไปสู่ยุทธศาสตร์ชาติโดยดำเนินการภายใต้กรอบของกระทรวง</p>	<p>ทุกจังหวัด</p>

แบบรายงานความคืบหน้า

ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปราชการ เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์น้ำ แก้ปัญหาอุทกภัย และตรวจเยี่ยมประชาชน (๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดสงขลา และ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดชัยนาท)

ประเด็นข้อสั่งการ	การดำเนินการและผลการ ดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ

ม.ค. ๒๕๖๐

กระทรวงมหาดไทย
 ๓๐๓๐๐
 วันที่ 13 ม.ค. 2560
 1586

สำนักงานรัฐมนตรี
 ๐๒๐๖
 วันที่ 12 ม.ค. 2560
 เวลา 13.14
 กระทรวงมหาดไทย



สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐
 เลขรับ 394
 วันที่ 16 ม.ค. 2560
 เวลา

ที่ นร ๐๔๐๕/๐๑๐๔

มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปราชการ เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์น้ำ แก้ปัญหาอุทกภัย และตรวจเยี่ยมประชาชน

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปรายชื่อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปราชการ เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์น้ำ แก้ปัญหาอุทกภัย และตรวจเยี่ยมประชาชน

ตามที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปติดตามการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล พบปะประชาชน และตรวจเยี่ยมประชาชนที่ประสบอุทกภัยริมคลองตะเคียนและทะเลสาบสงขลา ณ ต.ตะเคียน อ.ระโนด จ.สงขลา เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ และเดินทางไปรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำ การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา พบปะประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พร้อมมอบถุงยังชีพแก่ประชาชน ณ วัดโบสถ์ล่าง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา และตรวจติดตามสถานการณ์น้ำ การแก้ไขปัญหาอุทกภัย และการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา รวมถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ จ.ชัยนาท ณ ห้องประชุม สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ นั้น

ในการนี้ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้จัดทำสรุปรายชื่อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปราชการ เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์น้ำ แก้ปัญหาอุทกภัย และตรวจเยี่ยมประชาชน กราบเรียนนายกรัฐมนตรีทราบ และมีบัญชาให้แจ้งข้อสั่งการฯ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากมีผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการฯ ขอได้โปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีทราบในโอกาสแรก

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก

(วิเศษ อรุณศรี)

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ที่ มท 0100/

221

สืบณ ปลัดกระทรวงมหาดไทย

เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

กองประสานนโยบายและยุทธศาสตร์

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๔๐๐๐ ต่อ ๔๙๐๕

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๔๔๒๖

(นายราชนนท์ คุ้มขวัญวัฒนาเสถียร)

หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีฯ

12 ม.ค. 2560



สรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในการเดินทางไปติดตามการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล พบปะประชาชน
และตรวจเยี่ยมประชาชนที่ประสบอุทกภัยริมคลองตะเคียนและทะเลสาบสงขลา
ณ ต.ตะเคียน อ.ระโนด จ.สงขลา
เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

นายกรัฐมนตรี เดินทางไปติดตามการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล พบปะประชาชน และตรวจเยี่ยมประชาชนที่ประสบอุทกภัยริมคลองตะเคียนและทะเลสาบสงขลา ณ ต.ตะเคียน อ.ระโนด จ.สงขลา โดยมีเป้าหมายการตรวจราชการ คือ (๑) ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล (๒) ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ จ.สงขลา และ (๓) เพื่อพบปะและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

๑. ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

ลำดับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ข้อสั่งการของ นรม.	นโยบายรัฐบาล
๑.	กษ.	การดำเนินการเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง และน้ำทะเลหนุนใน จ.สงขลา อย่างเป็นรูปธรรม ให้ กษ. (กรมชลประทาน) ศึกษาและดำเนินการโครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ อ.ระโนด จ.สงขลา ทั้งระบบ เพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง และน้ำทะเลหนุน ทั้งนี้ ให้กำหนดแผนการดำเนินงานเป็นระยะให้ชัดเจน ตามงบประมาณที่เสนอมาอย่างเป็นรูปธรรม	๖.๘
๒.	ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๑) การให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัย ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันศึกษาและพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัย เช่น การส่งเสริมการเกษตร การประมง ปศุสัตว์ การสร้างอาชีพต่าง ๆ ฯลฯ ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรม	๖.๘
		๒) การน้อมนำศาสตร์พระราชทานและแนวพระราชดำริเป็นแนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น้อมนำศาสตร์พระราชทานและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาดำเนินการในโครงการบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เป็นสำคัญ	๙.๓



๒. การกิจการเดินทางไปราชการของนายกรัฐมนตรื

๒.๑ การกิจพบประชาชน ณ วัดวารีป่าโมกข์ นรม. ได้เดินทางไปพบประชาชน ประมาณ ๔,๐๐๐ คน ณ วัดวารีป่าโมกข์ อ.ระโนด จ.สงขลา โดยมี รมต.นร. (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) รมว.กษ. รมว.มท. ลธน. ผวจ.สงขลา และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฯ

๒.๑.๑ ผวจ.สงขลา กล่าวรายงานโดยสรุปว่า สถานการณ์อุทกภัยของ จ.สงขลา เป็นผลอันเนื่องมาจากฝนตกหนักในระหว่างวันที่ ๑ - ๙ ธ.ค. ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา โดยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์อุทกภัย รวม ๑๐ อำเภอ ๖๓ ตำบล ๓๕๖ หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ๒๕,๔๒๑ ครัวเรือน ๘๔,๔๒๘ คน ผู้เสียชีวิตจำนวน ๕ ราย และพื้นที่การเกษตร ประมง ปศุสัตว์ และสิ่งสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เสียหายจำนวนมาก สำหรับพื้นที่ อ.ระโนด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ ซึ่งประกอบด้วย อ.ระโนด อ.กระแสสินธุ์ อ.สทิงพระ และ อ.สิงหนคร ที่ประสบอุทกภัยในวงกว้าง อันเนื่องจากเป็นพื้นที่ ลุ่มต่ำริมทะเลสาบสงขลา อีกทั้งเป็นพื้นที่รับน้ำจาก จ.พัทลุง และ จ.นครศรีธรรมราช ทำให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ และประสบอุทกภัยอยู่บ่อยครั้ง รวมทั้งพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นพื้นที่ที่ประสบกับภัยแล้ง และปัญหาน้ำเค็ม ในช่วงน้ำทะเลหนุน ส่งผลต่อการทำการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลัก

ในการนี้รัฐบาลโดย กษ. (กรมชลประทาน) ร่วมกับจังหวัดได้จัดทำโครงการ บริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระทั้งระบบระยะ ๖ ปี (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓) งบประมาณ ๕,๘๐๐ ล้านบาท โดยเน้นการก่อสร้างคันกันน้ำจากทะเลสาบสงขลาเข้าสู่พื้นที่คาบสมุทรสทิงพระในฤดูน้ำหลาก และป้องกัน น้ำเค็มเข้าพื้นที่เกษตรกรรมในช่วงฤดูแล้ง เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำสู่ทะเลสาบสงขลาและอ่าวไทย และก่อสร้างระบบสูบน้ำไฟฟ้า ๑๙ แห่ง โดยขณะนี้ โครงการดังกล่าวดำเนินการแล้วกว่าร้อยละ ๒๕ ตาม แผนโครงการ ทั้งนี้ จากสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ ทุกฝ่ายมีความเห็นว่า มีความจำเป็นที่ต้องจัดทำ โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำท่าเขิน ต.คลองแดน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงน้ำหลาก และกักเก็บน้ำช่วงฤดูแล้ง โดยจังหวัดได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน ๑๕๐ ล้านบาท จากโครงการ ตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ พร้อมจัดทำโครงการอนุรักษ์ พื้นฟูทรัพยากรน้ำจืดในทะเลสาบสงขลาตอนบน โดยทำสะพานพร้อมประตูน้ำจากเกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา เชื่อมกับแหลมจองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ระยะทาง ๕.๘ กม. ตามที่กรมชลประทาน ได้ศึกษาไว้แล้ว

แผนรชช.ต่าง 2558 - 256๓

โครงการ/กิจกรรม	ปีงบประมาณ					
	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓
1. ก่อสร้างคันกันน้ำจากทะเลสาบสงขลาเข้าสู่พื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ						
2. ก่อสร้างประตูระบายน้ำท่าเขิน						
3. ก่อสร้างระบบสูบน้ำไฟฟ้า						
4. ก่อสร้างสะพานพร้อมประตูน้ำจากเกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา เชื่อมกับแหลมจองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง						



๒.๑.๒ นรม. กล่าวในการพบประชาชน โดยสรุปได้ว่า รัฐบาลรับทราบและเข้าใจถึงความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จากปัญหาอุทกภัย ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พร้อมทั้งติดตามจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติ จึงอยากขอให้ประชาชนต้องมีการเรียนรู้ เตรียมการรองรับ การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในด้านต่าง ๆ ทั้งปัญหาการก่อการร้าย ความขัดแย้ง โรคระบาด สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ปัญหาน้ำแล้ง และอุทกภัยเมื่อมีฝนตก เป็นจำนวนมาก ดังนั้น ประชาชนต้องเรียนรู้เพื่อปรับตัวให้อยู่กับธรรมชาติที่เกิดขึ้นให้ได้ โดยมีการปรับเปลี่ยนอาชีพให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ เช่น การทำเกษตรแปลงใหญ่ ฯลฯ ทั้งนี้ รัฐบาลมีความตั้งใจที่จะขับเคลื่อนในเรื่องการดูแลประชาชนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและสร้างความสมดุลกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่จำกัดให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด ซึ่งจะสามารถลดความขัดแย้งและความเหลื่อมล้ำในสังคม ให้เกิดความเป็นธรรมและเท่าเทียมทุกภาคส่วนในสังคม ทำให้ประเทศขับเคลื่อนได้ตามแนวทางและเป้าหมาย เพื่อรองรับการเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งจะเน้นในเรื่องของนวัตกรรมและเทคโนโลยี การแปรรูปพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ (เช่น ยางพารา) โครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่งทั้งระบบของประเทศ และโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (EEC) เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้กับประชาชน ทั้งนี้ รัฐบาลพร้อมจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหามลพิษรวมถึงการบริหารจัดการน้ำของ จ.สงขลา ตามที่ ผวจ. จังหวัดเสนอ จึงขอให้ดำเนินการตามความเร่งด่วน โดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ การขุดลอกคูคลอง การทำพังกันน้ำ การกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง เป็นต้น และขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ให้การสนับสนุนการดำเนินการของภาครัฐ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อประชาชนอย่างยั่งยืน



๒.๑.๓ นรม. ลงเรือเพื่อตรวจเยี่ยมประชาชนที่ประสบอุทกภัยริมคลองตะเคียนและทะเลสาบสงขลา โดยมี รมต.นร. (นายสุวัฒน์ ตันยวรรธนะ) รมว.กษ. รมว.มท. ลธน. ผวจ.สงขลา และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมภารกิจ



จัดทำโดย กนย. ศ/คณ.
พด, ศิริสุภางศ์ ศรีรูป / รติณา ทรวงจรรยา
ภาพ นรม. : ศ/นช.



สรุปล้องการของนายกรัฐมนตรี
ในการเดินทางไปราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดชัยนาท
วันพุธที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

๑. ล้องการของนายกรัฐมนตรี

หน่วยงาน	ล้องการของนายกรัฐมนตรี	นโยบาย
นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมพบปะประชาชนและมอบถุงยังชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ณ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		
กษ.	๑. การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง และอุทกภัย ให้ กษ. และกรมชลประทาน เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง และอุทกภัยในปีต่อ ๆ ไป โดยให้มีการแจ้งเตือนประชาชน และเกษตรกรก่อนเกิดสถานการณ์ภัยธรรมชาติ เพื่อประชาชนจะได้พร้อมรับมือและเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง	๖.๘
	๒. การช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ ให้ กษ. มท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติอย่างระมัดระวังและรอบคอบเพราะมีคนนำภาพเก่า ๆ มาเรียกร้อง เพื่อขอรับการช่วยเหลือเยียวยา ส่วนถุงยังชีพต้องให้ประชาชนได้รับสิ่งของที่มีคุณภาพ และราคาเหมาะสมรวมถึงเป็นสิ่งของจำเป็นในภาวะประสบภัยพิบัติ	๖.๘
นายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์น้ำ การบริหารจัดการน้ำและการแก้ปัญหาอุทกภัยรวมถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดชัยนาท		
มท.	๑. การบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย ๑) ให้ มท. และ กษ. ร่วมประสานงานการจัดหาสถานที่เก็บกักน้ำอย่างจริงจัง (แก้มลิง) สำหรับใช้ในชวงอุทกภัย และ เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ภายใต้โครงการ ๑ ตำบล ๑ แหล่งน้ำ ๒) ให้ มท. กษ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อรองรับอุทกภัย โดยให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มีมาตรการในเชิงรุก เช่น การเตรียมการต้องดำเนินการอย่างไร การประมาณการปริมาณน้ำ สถานที่รองรับน้ำ การกำหนด	๖.๘

ทศพลักษณ์	ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี	นโยบาย
	<p>งบประมาณ ฯ และมาตรการเชิงรับ เช่น การประเมินสถานการณ์น้ำจากการเก็บข้อมูลทั้งระบบ และมาตรการสำรอง</p> <p>๓) ให้ มท. และ กษ. สร้างกระบวนการรับรู้แก่เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติให้มากที่สุด เพื่อให้ดำเนินการขับเคลื่อนการส่งเสริมการปลูกพืชเกษตรแปลงใหญ่ การทยอยปลูกพืช และให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบในทุกพื้นที่</p> <p>๔) ให้ มท. และ กษ. รวบรวมข้อมูลทั้งระบบเพื่อบริหารจัดการน้ำในเรื่องการเกษตร การอุตสาหกรรม การอุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศทั้งระบบ การเก็บกักน้ำ การพร่องน้ำ และการระบายน้ำ</p>	
	<p>๒. การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย</p> <p>ให้ มท. และ กษ. พิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนตามสภาพความเป็นจริง โดยใช้กลไกหรือประชาคมที่ประชาชนในชุมชนมีการรับรองกัน และดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี</p>	๖.๘
	<p>๓. การบูรณาการด้านสื่อสารกับประชาชนในการแก้ไขปัญหามหาอุทกภัย</p> <p>ให้ มท. กษ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการในการสื่อสารกับประชาชนในการแก้ไขปัญหามหาอุทกภัย โดยใช้รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ตามสถานที่ประชุม วัด แหล่งที่ประชาชนอยู่อาศัย และมอบหมายให้ชุดประจำตำบล ปลัดอำเภอ พัฒนาชุมชน แพทย์ อนามัย และครู สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในเรื่องดังกล่าวด้วย</p>	๖.๘
	<p>๔. การบริหารงานด้านอุทกภัยของผู้ว่าราชการจังหวัด</p> <p>ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด จัดทีมงานการบูรณาการการบริหารงานด้านอุทกภัยทั้งระบบ เพื่อวางแนวทางในการพัฒนาในอนาคต เช่น เส้นทางคมนาคมต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหามหาอุทกภัย การจัดทำแผนแม่บททุก ๕ ปี และการเก็บกักน้ำทั้งระบบไปสู่ยุทธศาสตร์ชาติโดยดำเนินการภายใต้กรอบของกระทรวง</p>	๑๐

๒. ภารกิจของนายกรัฐมนตรี

๒.๑ นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมพบปะประชาชนและมอบถุงยังชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ณ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ วัดโบสถ์ล่าง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี ร.มว.มท. ลธน. ผบ.ทบ. ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการบรรยายฯ

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลนี้พยายามฟื้นฟูทุกอย่างพัฒนาในทุกด้าน ทั้งการปฏิรูปประเทศ การเมือง การบริหารจัดการน้ำ การปลูกป่า การทวงคืนที่ดินที่มีการบุกรุก เพื่อให้ทุกคนได้รับผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งเรื่องความมั่นคงของประเทศ ภัยร้ายแรงจากการก่อการร้ายระหว่าง



ประเทศ ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป สิ่งที่ทำในหลายๆ อย่างที่ผ่านมาในสายตาต่างประเทศถือว่าดีขึ้น เป็นที่ยอมรับปัญหาการทุจริตเกิดขึ้นมาอย่างยาวนานแล้ว แต่รัฐบาลนี้ได้แก้ปัญหอย่างจริงจังจนทำให้ประเทศได้รับการจัดอันดับที่ดีขึ้น จึงขอให้ทุกคนร่วมมือกันแก้ไขปัญหาต่อไป โดยรัฐบาลจะพยายามทำอย่างเต็มที่ แม้บางเรื่องต้องใช้เวลา และรับทราบดีว่าหลายคนเป็นห่วงปัญหาหนี้สินของชาวนาแต่ขอให้ใจเย็นๆ เพราะรัฐบาลกำลังทำและแก้ไขปัญหอยู่ ซึ่งหลายอย่างดีขึ้น หลายคนยังมีรายได้ไม่เพียงพอ ทั้งนี้ จะต้องทำให้ทุกคนมีรายได้ โดยต้องรู้ว่าจะทำอย่างไรให้เกิดความสมดุลทุกภาคส่วนที่ยังประสบปัญหาอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่ความผิดของประชาชน โดยเราจะต้องเร่งสร้างการรับรู้การแก้ไขปัญหาต่อไป



วันนี้โลกได้เชื่อมโยงกันหมดแล้ว ขณะที่เศรษฐกิจโลกก็ได้ก้าวเข้าสู่ยุคที่ ๔ หากรัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหาในภาพรวมได้ และประชาชนไม่มีส่วนร่วม นั้นจะเป็นบ่อเกิดแห่งความขัดแย้ง รัฐบาลพยายามบริหารจัดการให้ทุกพื้นที่คือเมืองหลวงมีการพัฒนาที่เจริญก้าวหน้า ทุกจังหวัดที่มีคนไทยอยู่ผมจึงถือว่าเป็นคนจังหวัดนั้นด้วยต้องทำให้คนทั้ง ๗๗ จังหวัดเป็นสุข ไม่มีความขัดแย้ง อยู่ร่วมกันอย่างสันติ

๒.๒ นายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์น้ำ การบริหารจัดการน้ำและการแก้ปัญหาอุทกภัย รวมถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดชัยนาท ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยมี ร.มว.มท. ลธ.น. ผบ.ทบ. ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เตรียมการอย่างดี ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ จุดมุ่งหมายเพื่อการติดตามสถานการณ์น้ำ และหาแนวทางใหม่สำหรับอนาคตว่าต้องบริหารจัดการอย่างไรกับมวลน้ำทั้งหมดที่ลงมา จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมวลน้ำจะลงมาได้ เชื่อน ซึ่งการสร้างเขื่อนในสมัยก่อนเพื่อการกักเก็บน้ำ และทุกวันนี้ไม่สามารถสร้างเขื่อนเพิ่มขึ้นได้ จึงจำเป็นต้องหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อการระบายน้ำการผันน้ำ และเก็บกักน้ำ เพื่อให้น้ำที่ระบายออกไปส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่น้อยที่สุด การระบายน้ำจากตอนบนลงมาตอนล่าง หรือภาคเหนือลงมาภาคกลาง ที่สำคัญประชาชนต้องรับทราบ คือ ที่มาของน้ำ ผลกระทบที่ประชาชนได้รับ และทราบสาเหตุของการระบายน้ำ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเสียหายอย่างทันที่ ดังนั้น จึงต้องมีการเสียสละพื้นที่บางส่วน และมีมาตรการในการรองรับเรื่องเหล่านี้ สำหรับแนวทางการช่วยเหลือยังเป็นไปในอัตราเดิม และพื้นที่ที่กำลังเตรียมการเก็บเกี่ยวต้องนำมาพิจารณาด้วย มาตรการช่วยเหลือปกติหรือพิเศษ ต้องหากติกาเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยเพื่อทำการจัดสรรงบประมาณได้ถูกต้อง ต้องมีการเตรียมแผนรองรับปริมาณน้ำจากภาคเหนือมากหรือน้อย และลงในเขตพื้นที่ชลประทานเขื่อน น้ำนอกเขื่อน น้ำสะสมทั้งหมด พายุที่กำลังเข้ามา และการระบายน้ำ





๑,๖๐๐ ลบ.ม. พื้นที่ใดที่น้ำท่วมและพื้นที่ใดน้ำไม่ท่วม พืชที่กำลังปลูก พืชที่รอการเก็บเกี่ยว เหล่านี้ที่ต้องได้รับการชดเชยอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

ส่วนการแก้ไขปัญหาดังกล่าว การระบายน้ำต้องพิจารณาไม่ให้น้ำท่วมในพื้นที่มากสามารถระบายน้ำให้ได้ในลักษณะที่ประชาชนพอรับได้ และรัฐมีมาตรการดำเนินการอย่างชัดเจน สิ่งที่ยังกังวลสำหรับเจ้าหน้าที่ คือไม่กล้าพูดกับประชาชนว่าจะเกิดอะไรขึ้น และจะดูแลอย่างไร ดังนั้น จึงต้องหาพื้นที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ ที่มีลักษณะเข้าพื้นที่จากประชาชน หากเป็นฤดูที่สามารถทำการเกษตรได้ให้ทำไป หากช่วงใดที่ทำพื้นที่การเกษตรไม่ได้ให้เข้าเป็นพื้นที่เก็บน้ำแก้มลิงธรรมชาติ โดยกรมโยธาธิการต้องไปดำเนินการจัดหาพื้นที่ลักษณะนี้มาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ดำเนินการเจรจากับประชาชนในการเข้าพื้นที่และเป็นราคาที่เหมาะสมพอใจ โดยจะต้องเตรียมแผนการบริหารจัดการเข้าพื้นที่รองรับน้ำก่อนการเจรจา

.....

จัดทำโดย กนย. สสน.
ศรีสุภาวงศ์, พลฤทธิชัย, สรุปรายงาน / รัตนา ตรวจสอบรายงาน
ภาพ นรม. : สสนย.

